

God in Search of Man : พระเจ้าทรงเสาะหามนุษย์

พระเจ้าทรงเสาะหามนุษย์



โดย อาเซอร์ อีนาเทเตอร์

ในตอนเริ่มต้นของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ทันทีหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มลงในความบาป เราเห็นพระเจ้าทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อเสาะหามนุษย์ที่ดื้อดึงที่ได้ทรงสร้างขึ้นมา

ปฐมกาล 3:9 พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า "เจ้าอยู่ที่ไหน" ?

เมื่ออาดัมและเอวาทำบาป พวกเขาหันหลังให้พระเจ้า พวกเขาทรยศพระองค์ พวกเขาหลบหน้าพระองค์ พวกเขาไม่มีความคิดในทางลบกับพระองค์ พวกเขาไม่ต้องการเจอพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นทั้งหมด พระองค์ทรงเสาะหาพวกเขาพบ ผู้เลี้ยงที่ดีเยี่ยมละฝูงแกะทั้งหมดเพื่อออกตามหาตัวที่หายไป (ลูกา 15:4)

พันธกิจการเข้ามาในโลกของเยชูวา (พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) เป็นการดำเนินอย่างต่อเนื่องของการที่พระเจ้าเสาะหาที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์

ลูกา 19:10 เพราะว่าคุณตรมมนุษย์ได้มาเพื่อที่จะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปในั้นให้รอด

ผมเคยคิดว่าผมกำลังเสาะแสวงหาพระเจ้า และในทางที่พระเจ้าทรงทำคือซ่อนพระองค์เองเพื่อที่จะอนุญาตให้ทุกคนแสวงหาพระองค์ (กิจการ 17:27) แต่ยิ่งผมเห็นมากขึ้นเท่าไร พระเจ้าเองที่ทรงตามหาผมจนเจอ ผมติดอยู่กับความเห็นแก่ตัวของผมเอง แต่พระองค์ทรงตามหาผมทั้งๆที่ผมปฏิเสธพระองค์

2 ทิโมธี 1:17 แต่เมื่อเขามาถึงกรุงโรม เขาได้อุทิศสำหรับสืบหาข้าพเจ้าจนพบ

ความรักตามหาผู้อื่น ความรักฟังกำแพงเพื่อสานความสัมพันธ์ ความรักนั้นกระตือรือร้นที่จะก้าวออกจากตัวเองเพื่อตามหาคนที่รัก เราต้อง "พยายามอย่างหนักที่จะสานสัมพันธ์" ความรักไม่รออย่างเฉื่อยช้าให้คนอื่นเข้ามาหา แต่กลับขยันขันแข็งที่จะยังคงตามหาจนกว่าผู้อื่นจะถูกตามหาจนเจอ เรายังคงตามหาแม้ว่าผู้อื่นจะต่อต้านความพยายามของเราที่จะสานสัมพันธ์

พุดถึงอุโมงค์



ในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา “อุโมงค์ผู้ก่อการร้าย” ของฮามาสในฉนวนกาซา เริ่มเป็นที่โด่งดัง แต่อิสราเอลก็ได้สร้างอุโมงค์ของตนเช่นเดียวกัน ซึ่งอุโมงค์เหล่านี้จะไม่ได้ถูกใช้ในการขนส่งอาวุธ แต่ใช้ขนส่งคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบการขนส่งระบบรางแบบความเร็วสูงระหว่างเยรูซาเล็มและเทลอาวีฟ การเดินทางใช้เวลาโดยประมาณ 28 นาที

หลังจาก 22 เดือนของการทำงาน การก่อสร้างอุโมงค์ที่ยาวที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ อุโมงค์ครอบคลุมระหว่าง เมวาซเซเรท ซีโยน (Mevasseret Zion) และ นาฮาล ยิตlah (Nahal Yitlah) เป็นระยะทางทั้งหมด 11.6 กิโลเมตร ทั้งนี้โครงการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ มันถูกคาดการณ์ว่าในแต่ละปีรถไฟจะขนส่งผู้โดยสารได้ 4 ล้านคน

ในโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่ง คือ ถนนอันคดเคี้ยวที่ตัดผ่านภูเขาเดียวที่จะนำไปสู่เยรูซาเล็ม กำลังถูกยกระดับด้วยสะพาน อุโมงค์ และการขยายถนน ระบบรางรถไฟและระบบถนนอันใหม่นี้จะมีผลเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของเยรูซาเล็มและเทลอาวีฟ

สิ่งที่เกิดขึ้นในเทลอาวีฟ



โดย เบ็ตตี้ อิงเทรเตอร์

อาเซอร์และจัน รับประทานอาหารในคริสตจักรในเครื่องบิน 2 แห่ง คือ คริสตจักรในเยรูซาเล็ม (อาฮาวัท เยชัว Ahavat Yeshua, กับ เอ็ดดี้ Eddie และแจ็กกี้ ซานโทโร Jackie Santoro) และคริสตจักรในเทลอาวีฟ (ทิเฟเรท เยชัว Tiferet Yeshua, กับ รอน Ron และ เอลาน่า แคนเทอร์ Elana Cantor) มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นที่ ทิเฟเรท เยชัว ในเดือนนี้

- มีกลุ่มออร์โธดอกซ์เคร่งศาสนา “ต่อต้านชาวยิวผู้เชื่อในพระคริสต์)” มาคอยที่ประตูของคริสตจักร เกือบจะทุกสัปดาห์พยายามที่จะชักชวนคนให้ออกจากความเชื่อและออกจากที่ประชุม โปรดอธิษฐานเพื่อสำหรับการปกป้องผู้เชื่อกลุ่มอนชน

- ในการประชุม 2 แห่งระหว่างสงครามเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเสียงเตือนระเบิดในระหว่างการอธิษฐานและเพลงสดท่ายและแม้กระทั่งตอนที่มิคนอธิษฐานต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

- ชาวไร่ใหม่ (ชาวอิสราเอลท้องถิ่น) ผู้เป็นนักธุรกิจในวัย 60 ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาแบ่งปันว่า สัปดาห์นี้เขากระอักกระอ่วนใจที่จะบอกลูกสาวของเขา (ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี) แต่เธอได้เรียกพ่อของเธอ (โดยที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับความเชื่อของเขา) และพูดว่า “อับบา (เป็นคำเรียก พ่อ ในภาษาฮีบรู) สัปดาห์นี้มีอะไรประหลาดเกิดขึ้นด้วย ลูกฝันว่าเยชัวมาปรากฏต่อหน้าและพูดกับลูกด้วย”

- หนึ่งในคนโสดแบ่งปันว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอ (ซึ่งเป็นผู้เชื่อ) อยู่ที่สระน้ำของชุมชนสัปดาห์นี้ เขาเดิน

ออกจากสระน้ำเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำและเมื่อเขากลับมาเขาไม่เจอลูกของเขาซึ่งอยู่ในวัยหัดเดินแล้ว เขาก็หันไปที่สระน้ำและทันใดนั้นก็สังเกตเห็นว่าเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ และเขาก็ดำน้ำลงไปดึงร่างของเด็กที่ไร้ชีวิตขึ้นมา เขาร้องเสียงดังออกมาว่า “เยซุส โปรดเมตตาลูกด้วย” แล้วก็เริ่มต้นนวดเด็ก หลังจากนั้นครูหนึ่ง เด็กก็สำลักน้ำออกมาและเริ่มหายใจ แล้วทีมฉุกเฉินก็รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาล หมอก็ประหลาดใจว่าเด็กไม่เป็นอะไรและไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ได้อย่างไร

- หญิงสาวคนหนึ่งถูกประกาศว่าป่วยหนักด้วยโรคอะนอเรกเซีย (Anorexia โรคเบื่ออาหาร) หลังจากที่เราจะมาในที่ประชุมหลายครั้ง เธอก็มาหาเราให้อธิษฐานเพื่อเพื่อการรักษา เราเจิมเธอด้วยน้ำมันและสั่งให้วิญญาณชั่วออกไป ในขณะที่เดียวกันเธอก็ป่วยประกาศออกมาเป็นครั้งแรกว่าเธอต้องการมีชีวิตอยู่ โปรดอธิษฐานเพื่อสำหรับการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์ของเธอ

- แม่ของ ไชย คัชเนอร์ (Shai Kushner) ทหารยิวเมสเสียนิค(ผู้เชื่อในพระเยซู) ซึ่งถูกฆ่าในสงครามกาซาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มานมัสการร่วมกับเรา (ลูกสาวของเธอเป็นสมาชิกในคริสตจักรของเรา) มีความรักและความหวังใต้วมทันทันมากมายต่อเธอในช่วงการอธิษฐาน

- มีการแะเวียนอย่างต่อเนื่องของ “ผู้ที่ยังไม่เชื่อ” มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรของเรา รวมทั้งคลื่นลูกใหม่ของกลุ่มอนุชนจากครอบครัวเมสเสียนิคยิวผู้ที่ห่างเหินจากความเชื่อที่เริ่มกลับเข้ามา

โปรดยืนเคียงข้างเราในฐานะหุ้นส่วนในความเชื่อ ในคำอธิษฐาน ในการเงินสำหรับทั้งคริสตจักรในเยรูซาเล็มและเทลอาวีฟ

โยชิทากะ (Yoshitaka) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ฟุกุชิมะ (Fukushima)



โดย แอเรียล บลูเมนเรล

หลายคนในพวกคุณคงจะจำพี่น้องและหุ้นส่วนของเราได้ โยชิทากะ อิคาราชิ (Yoshitaka Ikarashi) (“Ikapi” อิคาปี) จากวันแห่งสันนิบาตตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น การรั่วไหลของรังสีจากเตาปฏิกรณ์ ไดอิชิ (Dai-Ichi) ยังคงมีผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาค แล้วยังมีความหวังอยู่หรือไม่? อิคาปีลงแข่งขันในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการของภูมิภาคนี้ซึ่งมีประชากร 2 ล้านคน การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เขาต้องการคำอธิษฐานจากพวกเราสำหรับเรื่อง

- การเงิน หุ้นส่วน และอาสาสมัครที่จะช่วยเขาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วง
- การปกป้องสำหรับตัวเขาและครอบครัวของเขา (ภรรยาและลูกเล็ก ๆ 3 คน) เพราะว่าพอใช้เวลาเดินทางเต็มเวลาไปทั่วภูมิภาคเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง

ให้เราเชื่อร่วมกันว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เขาไปและข้อความหาเสียงของเขาไปถึงที่ใด จะมีความหวังสำหรับฟุกุชิมะและญี่ปุ่น และที่สิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นสำหรับอาณาจักรของพระองค์